

**BÀI PHÁT BIỂU BẾ MẠC CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN TƯỜNG VĂN
– CHỦ TỊCH UBND TỈNH QUẢNG NINH
TẠI HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ CÁC DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN
VÀO TỈNH QUẢNG NINH “QUẢNG NINH: HỘI TỤ VÀ LAN TỎA”**

(Thời gian: Từ 7h50 ngày 17/12/2021 (thứ Sáu)

Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh Hạ Long)

- *Kính thưa đ/c Trần Quốc Phương - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;*
- *Kính thưa đ/c Tô Anh Dũng - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao;*
- *Kính thưa đ/c Vũ Hồng Nam Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản.*
- *Kính thưa Ông Takeo Nakajima (Takê-ô Na-ka-ji-ma), Trưởng đại diện Cơ quan xúc tiến đầu tư Nhật Bản (JETRO) tại Hà Nội;*
- *Kính mời đ/c Nguyễn Xuân Kỳ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi tiếp.*
- *Kính thưa các đ/c lãnh đạo tỉnh, các Nhà đầu tư, thưa toàn thể quý vị đại biểu, khách quý!*

Trước hết, thay mặt tỉnh Quảng Ninh, Tôi xin được trân trọng cảm ơn Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Ngoại giao, Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO), Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, Trung tâm ASEAN Nhật Bản đã hỗ trợ, phối hợp với tỉnh Quảng Ninh trong việc tổ chức Hội nghị ngày hôm nay. Đặc biệt, Tôi xin gửi lời cảm ơn trân trọng đến lãnh đạo các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam và Nhật Bản; các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước, các cơ quan truyền thông và quý vị đại biểu, khách quý đã tham dự Hội nghị của chúng ta ngày hôm nay ở cả điểm cầu trực tiếp và trực tuyến.

Trong bối cảnh tình hình diễn biến của dịch bệnh COVID kéo dài và diễn biến khó lường ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, mọi mặt của đời sống xã hội thì sự có mặt tham dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư các doanh nghiệp Nhật Bản của Quý vị ngày hôm nay thực sự đáng trân quý và là động lực cho chúng tôi trong việc tiếp tục nỗ lực cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Thưa Quý vị khách quý! Quý vị đại biểu!

Sau chưa đầy 03 giờ tổ chức, Hội nghị đã diễn ra trong không khí sôi nổi, thẳng thắn với những ý kiến phát biểu định hướng gợi mở, sâu sắc, nhiều thông tin hữu ích về môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam, của tỉnh Quảng Ninh, những nhận định và sự dịch chuyển của dòng vốn đầu tư Nhật Bản sang các nước, trong đó có Việt Nam tại Phiên khai mạc. Chúng ta đã được nghe đ/c Nguyễn Xuân Kỳ – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc, giới thiệu ngắn gọn, xúc tích nhưng truyền tải nhiều thông tin, thông điệp về một Quảng Ninh phát

triển năng động, an toàn và thân thiện, hấp dẫn, luôn chào đón mời gọi các nhà đầu tư Nhật Bản; nghe các đ/c lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Ngoại giao phát biểu giới thiệu về môi trường đầu tư kinh doanh hấp dẫn của Việt Nam, định hướng thu hút đầu tư và đón dòng vốn đầu tư FDI Nhật Bản; cũng như phát biểu về xu hướng dịch chuyển đầu tư sang Việt Nam của các doanh nghiệp Nhật Bản, những quan tâm, mong muốn đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản của Ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, Ngài Trưởng Đại diện JETRO Nhật tại Hà Nội và phát biểu của Tổng thư ký ASEAN- Japan tại đầu cầu Tokyo...

Đặc biệt, tại Phiên thảo luận, đã có... ý kiến tham gia rất cụ thể (*tập trung vào các vấn đề về lợi thế của tỉnh, ưu đãi về thuế, vấn đề về lao động, logistics, năng lượng...*) của các nhà đầu tư, doanh nghiệp như Marubeni, Yazaki và một số doanh nghiệp trực tiếp tại Hội nghị và nhất nhiều câu hỏi trực tuyến mà chúng tôi nhận được. Chúng tôi thực sự ấn tượng trước sự quan tâm, trao đổi, cũng như tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu, tìm hiểu của các doanh nghiệp và Quý vị đại biểu. Đồng thời một lần nữa khẳng định sự kỳ vọng của các chuyên gia, doanh nhân và nhà đầu tư Nhật Bản đối với Quảng Ninh.

Những ý kiến tâm huyết của Quý vị ngày hôm nay sẽ được tổng hợp và tiếp tục thông tin đầy đủ, cụ thể hơn tới Quý vị ngay sau Hội nghị ngày hôm nay.

Cũng trong khuôn khổ Chương trình Hội nghị của tỉnh Quảng Ninh, chiều hôm qua Quý vị đã đi khảo sát thực địa một số địa điểm đầu tư tiềm năng tại Khu kinh tế Quảng Yên như KCN Nam Tiền Phong, KCN Bắc Tiền Phong, KCN Sông Khoai và KCN Đông Mai ...Tôi tin rằng, buổi khảo sát đã mang đến cho Quý vị đại biểu một góc nhìn rất mới về sự chuyển động của tỉnh Quảng Ninh với các quỹ đất sẵn sàng dành cho thu hút các nhà đầu tư Nhật Bản cùng với những điều kiện thuận lợi nhất về vị trí địa lý, hạ tầng giao thông kết nối với hệ thống đường cao tốc và sân bay, hệ thống hạ tầng xã hội đặc biệt là tinh thần cởi mở, thân thiện và luôn sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư Nhật Bản của Lãnh đạo Tỉnh, các cơ quan ban ngành và người dân tỉnh Quảng Ninh.

.....

Thưa toàn thể quý vị!

Có thể nói, năm 2020 và năm 2021 là khoảng thời gian hết sức khó khăn của cả nước nói chung và của tỉnh Quảng Ninh nói riêng do ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19. Các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, các chuỗi cung ứng toàn cầu đều bị gián đoạn, tác động lớn đến kinh tế thế giới.

Trong bối cảnh đó, Quảng Ninh đã kiên trì, quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép”, giữ vững địa bàn “*An toàn - Ổn định trong trạng thái bình thường mới*” với sự chủ động, quyết tâm, quyết liệt, sự đoàn kết của các cơ quan, đơn vị, địa phương; sự đồng tình ủng hộ của các tổ chức, nhà đầu tư, doanh

nghiệp, người dân... Tỉnh Quảng Ninh đã khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra, như sau:

- Tổ chức thành công, an toàn, trọn vẹn Đại hội Đảng bộ các cấp tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2020-2025; cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026;

- Hoàn thành mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, với tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2021 ước tăng 10,28%, đứng thứ hai cả nước. Đặc biệt, trong những tháng cuối năm 2021, Quảng Ninh đã đồng loạt đưa 04 dự án động lực khởi công, bao gồm: Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tại thị xã Quảng Yên và thành phố Hạ Long, sân Golf Đông Triều, Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh tại thành phố Cẩm Phả và bến cảng tổng hợp Vạn Ninh giai đoạn 1 tại thành phố Móng Cái với tổng mức đầu tư hơn 280.000 tỷ đồng, nâng tổng vốn thu hút vốn ngoài ngân sách năm 2021 ước đạt 361.143 tỷ đồng, thu hút FDI đến nay đạt gần 10 tỷ USD với khoảng 20 quốc gia và vùng lãnh thổ quan tâm đầu tư vào Quảng Ninh.

- Ưu tiên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ; nhanh chóng tổ chức triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19. Đến nay, độ bao phủ mũi 1 đạt trên 98%, mũi 2 đạt trên 91,8% cho người từ 18 tuổi trở lên, tiêm cho trẻ từ 12 - 17 tuổi đủ điều kiện mũi 1 đạt 98,8%, mũi 2 đạt 83,7%.

Bên cạnh đó, Quảng Ninh tiếp tục được cộng đồng nhà đầu tư, doanh nghiệp đánh giá là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Năm 2020, Quảng Ninh lần đầu tiên đứng đầu cả nước tại 4 chỉ số bao gồm: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, Chỉ số cải cách hành chính PAR Index, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, hành chính nhà nước SIPAS, Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công PAPI.

.....

Thưa quý vị!

Trong thời gian tới, Chúng tôi sẽ trân trọng tiếp thu đầy đủ ý kiến của các lãnh đạo Bộ, ngành, của Ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, của các tổ chức quốc tế và ý kiến đóng góp, tư vấn của các chuyên gia, nhà đầu tư, doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực khác mà tôi chưa thể kể hết ra đây. Quảng Ninh cam kết sẽ cải thiện mạnh mẽ và thực chất hơn nữa về môi trường đầu tư kinh doanh, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, đảm bảo an ninh, an toàn cho các nhà đầu tư. **Tỉnh Quảng Ninh luôn xem thành công**

của nhà đầu tư là thành công của tỉnh. Tỉnh sẽ đồng hành cùng với nhà đầu tư, tạo mọi điều kiện và hỗ trợ tích cực nhất cho nhà đầu tư khi đến đầu tư tại tỉnh Quảng Ninh.

Đồng thời, Quảng Ninh rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện và hướng dẫn của Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành Trung ương trong thời gian tới để Quảng Ninh có thể đạt được những mục tiêu thu hút đầu tư nước ngoài đã đề ra, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung.

Với tinh thần cầu thị và sẵn sàng chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để đón tiếp các doanh nghiệp, nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản, Quảng Ninh mong muốn cộng đồng doanh nghiệp hai bên có thể phát huy lợi thế, kết nối hợp tác để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác giữa Quảng Ninh – với các địa phương, các doanh nghiệp và nhà đầu tư của Nhật Bản trên cơ sở kế thừa những mối quan hệ tốt đẹp, sẵn có của 2 quốc gia Việt Nam và Nhật Bản. Chúng tôi mong muốn và kỳ vọng sẽ sớm được chào đón làn sóng các nhà đầu tư, doanh nghiệp Nhật Bản, nhất là các Tập đoàn, Công ty lớn từ Nhật giữ vai trò dẫn dắt như “**Sếu đầu đàn**” để tạo được một khu Nhật Bản trong lòng Quảng Ninh.

Đến với Quảng Ninh, chúng tôi cam kết sẽ luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp và nhà đầu tư Nhật Bản tiến hành đầu tư thành công, bền vững, lâu dài ở Quảng Ninh. ***Vì thành công của các bạn là thành công của chính chúng tôi.***

Thưa toàn thể quý vị!

Hội nghị hôm nay với sự hiện diện của lãnh đạo Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Ngoại giao, Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO), Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, Trung tâm ASEAN Nhật Bản, đặc biệt là sự tham dự của lãnh đạo các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam và Nhật Bản ở điểm cầu trực tiếp và trực tuyến; các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước, các cơ quan truyền thông đã đem lại những kết quả tốt đẹp, rất ý nghĩa, góp phần mang đến góc nhìn mới về một Quảng Ninh năng động, thân thiện và là Điểm đến đầu tư an toàn, tin cậy và hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, doanh nghiệp Nhật Bản.

Một lần nữa, thay mặt UBND tỉnh, tôi xin được gửi lời cảm ơn và lời chúc sức khỏe đến Quý vị khách quý! Quý vị đại biểu tham dự Hội nghị. Trân trọng cảm ơn Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) đã đồng chủ trì tổ chức Hội nghị ngày hôm nay.

Chúc toàn thể quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc!

Tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị xúc tiến đầu tư các doanh nghiệp Nhật Bản tỉnh Quảng Ninh năm 2021 “Quảng Ninh – Hội tụ và lan tỏa”

Xin trân trọng cảm ơn!